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 คุณทำงานอะไร

 คุยไปคุยมาเพื่อนเรานี่แก่ เอ้ย อายุมากว่าเรา ประมาณว่าทำงานแล้ว เราก็เลยอยากรู้ว่าเค้าทำงานอะไร
ก็ใช้ประโยคดังนี้นะจ๊ะ What do you do? What do you work as? (คุณทำงานตำแหน่งอะไร) หรือง่ายสุดก็ What
is your job? จ้า ถ้าตอนเราแก่ เอ้ย ตอนเราทำงานแล้วอยากจะตอบก็ I am a …, I work as … จ้า

คุณเคยมาเมืองไทยมั้ย

 เอ... เพื่อนชาวฝรั่งของเรารู้จักเมืองไทยของเราดีแค่ไหนน้า
ถามเค้าซะหน่อยดีกว่าว่าเคยมาเที่ยวบ้านเรารึเปล่า Have you ever visited Thailand? หรืออย่างนี้ก็ได้นะ Have
you ever been in Thailand? ฝรั่งส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวบ้านเราทั้งนั้น
ถึงยังไม่เคยประเทศไทยก็เป็นที่ที่ฝรั่งส่วนใหญ่อยากมากัน เจ้าบ้านอย่างเราต้องรักษาภาพพจน์
ทำตัวเป็นเจ้าของประเทศที่ดีนะจ๊ะ

คุณชอบอะไรในเมืองไทยเป็นพิเศษ

 อย่างที่รู้กันว่าฝรั่งส่วนใหญ่ที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยของเราหลงเสน่ห์บ้านเราไปตามๆ
เพราะประเทศของเรามีดีเยอะแยะ แต่เราก็อยากรู้ความเห็นของเพื่อนต่างชาติว่าเค้าชอบอะไรของบ้านเรามั้ง What
do you especially like in Thailand? What do you find interesting in Thailand?

 เวลาที่โน่นกี่โมงแล้ว

 ตอนนี้คุยกันมาซักพัก ได้เวลานอนของเราแล้ว
แต่ดูเหมือนเพื่อนของเรายังตาสว่างคุยอย่างออกรสออกชาติมาก สงสัยที่บ้าน เค้ายังไม่ดึกมั้ง
ถามหน่อยดีกว่าว่าที่นั้นกี่โมงแล้ว What time is it now at your home? ถามแล้วถึงรู้ว่านี่มันตอนเช้าของเค้านี่นา
งั้นคงต้องขอตัวไปนอนก่อนดีกว่านะ I will go to bed now. Talk to you later. ไว้คุยกันวันหลังนะ

คุณรู้จักเว็บนี้ได้ยังไง

 คุยกันมาตั้งนาน ยังไม่รู้เลยว่าเค้ารู้จักเว็บอันโด่งดังที่ทำให้เรามาพบกันได้ไง
(ไม่ค่อยอวยเว็บตัวเองเลยเนอะ ขอนิดนึงละกันนะเจ้าของ เว็บเค้าชอบ) ถามอย่างนี้นะจ๊ะ How do you know this
website? คุณรู้จักเว็บไซต์นี้ได้ยังไงละเนี่ย

คุณสนใจเรื่องอะไรบ้าง

 อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนใหม่ของเราสนใจเรื่องอะไร ชอบอะไรเป็นพิเศษรึเปล่า
เผื่อจะได้คุยกันถูกคอมากขึ้นไง ถามอย่างนี้นะ What is your interest? หรือถามอย่างนี้ก็ได้ What are you
interested in? เวลาเราจะตอบก็ I am interested in …. อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะ



เล่าเรื่องประเทศของคุณให้ฟังหน่อยสิ

 ถ้าคุณอยากไปเที่ยวเมืองนอกม้ากมาก แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไป (งานยุ่ง เรียนหนัก กลัวเครื่องบิน
และอื่นๆ) ก็ขอรู้เรื่องราวบ้านคนอื่นหน่อยละกัน เผื่อตอนไปจะได้ไม่เด๋อไง บอกเค้าด้วยประโยคนี้นะจ๊ะ Tell me
about your country.

คุณเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหรือเปล่า

 คุยไปคุยมายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนใหม่ของเราเอ๊าะแค่ไหน รุ่นเดียวกับเรารึเปล่า ก็ถามว่า Are you
student? ก็ได้นะ เผื่อว่าเราอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ (อยากเป็นเด็กนอกว่างั้นเถอะ)
เราจะได้ปรึกษาเพื่อนเราได้ไงล่ะ Can you give me advice on study in your country?
(คุณช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศคุณหน่อยสิ) ประโยคนี้แถมสำหรับ คนรักจะเรียนต่อนอกจ้า

อากาศที่โน่นเป็นยังไงบ้าง

 เป็นที่รู้ๆ กันดีอยู่แล้วนะว่าบ้านเราร้อน (ตับจะแตก) แค่ไหน ผิดกับฝรั่งที่เค้าได้อยู่กับอากาศหนาว
ก็ลองถามให้ตัวเองอิจฉาเค้าเล่นก็ได้นะว่าอากาศที่บ้านเค้าเป็นไงบ้าง How is the weather there?
แต่ถ้าถามคนอังกฤษ เราอาจจะโชคดีกว่านะ เพราะบ้านเค้าฝนตกตลอด

คุณชอบฟังเพลงประเภทไหน

 วัยรุ่นวัยใสอย่างเรา มีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วจริงไหม สมัยนี้มีเพลงให้เลือกฟังมากมายหลายสไตล์
เยอะแยะไปหมด แล้วว่าแต่เพื่อนของเรานี่ชอบฟังเพลงแบบไหนกันนะ What kind of song do you like?
ลองถามเพื่อนคุณดูนะ เค้าอาจะชอบฟังเพลงสไตล์เดียวกับคุณก็ได้

 ชอบดูหนังมั้ย แล้วชอบดูหนังประเภทไหนล่ะ

 การดูหนังก็เป็นอีกกิจกรรมยอดฮิตของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นไทย จีน ฝรั่ง
ไม่งั้นหนังจะขายได้ทั่วโลกหรอ ฉะนั้นเราลองถามเค้าหน่อยดีกว่าว่าเค้าชอบดูหนังมั้ย Do you like to see the
movie? แล้วชอบดูหนังประเภทไหน What kind of movie do you like?
ถามดูเผื่อว่าจะมีโอกาสได้ไปดูหนังกับฝรั่งในอนาคตไง ซ้อมไว้ก่อน


